

Source :

แนวหน้า

61180583

Date :

- 4 ส.ย. 2561

Page :

7

No :

สอน.ของบต้งศูนย์อตุฯชีวภาพ ช่วยเอสเอ็มอีกลุ่มอ้อย-น้ำตาลทราย

นายวิฑูรท์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อยู่ระหว่างจัดตั้งกองอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อและโรงงานน้ำตาลทรายขนาดกลางในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดจนผลพลอยได้ที่เกี่ยวข้อง

“เบื้องต้น สอน.ได้ของบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 75 ล้านบาท



วิฑูรท์ วิเศษสินธุ์

แบ่งเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 45 ล้านบาท งบประมาณในการซื้อเครื่องมือ

30 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และเปิดดำเนินการได้ในปี 2563 โดยภายในศูนย์จะมีห้องปฏิบัติการห้องทดลอง เป็นต้น” นายวิฑูรท์กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า ไม่มั่นใจว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ที่ขยายจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.นครสวรรค์ และกำแพงเพชร และภาคอีสานตอนกลาง จ.ขอนแก่น จะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่ หลังเลื่อนมาตั้งแต่ปลายปี 2559 เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายละเอียดคือคณะกรรมการพัฒนาคลังสต็อกภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(ดี 5) ซึ่งมีภาคเอกชนร่วมทำงานอยู่ด้วย โดยล่าสุดทราบว่าขั้นตอนที่ยังไม่เสร็จ คือการทำวีดีโอ

ฟรีเซ็นเทชั่น ที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อเสนอในที่ประชุมครม.อนุมัติ

สำหรับแผนดังกล่าวจะมี การลงทุนจากภาคเอกชนแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกปี 2560-64 และระยะที่ 2 ช่วงปี 2565-69 อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ส่งเสริมพิเศษ โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ การลงทุนตามประเภทกิจการที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดำเนินการอยู่ได้ทันที เน้นต่อยอดมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่ ออทิ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทย

โดยแผนทั้งหมด 10 ปีนี้จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรโต 10% รายได้เกษตรกรเพิ่มเป็น 8.5 หมื่นบาทต่อปีต่อคน การจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนครัวเรือน และจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อีก 4 แสนล้านบาทต่อปี ขณะที่เม็ดเงินการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพรวมกับการลงทุนพื้นที่ อีอีซีปี 2560-64 อยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ปี 2565-69 เม็ดเงินลงทุน 6.8 หมื่นล้านบาท